



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ล.ส.ถ. (ผ.ชอ.) โทร. 0-2241-9014 ภายใน 1264

ที่ มท 0801.2/ว 1๐๙1

วันที่ 17 ตุลาคม 2550

เรื่อง การเดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุปภารกิจกระทรวงมหาดไทย ของรองนายกรัฐมนตรี

(พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน)

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุปภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2550 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย โดยมีสาระสำคัญตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้โปรดมีบัญชาให้ท้องถิ่นจังหวัด แจ้งท้องถิ่นอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป โดยสามารถ Download เอกสาร ฯ ได้ที่ [www.thailocaladmin.go.th](http://www.thailocaladmin.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสิริชัย จินดาหลวง)

ล.ส.ถ.

# การตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุปภารกิจกระทรวงมหาดไทย

ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน)

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

\*\*\*\*\*

พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุปภารกิจ กระทรวงมหาดไทย และได้มอบนโยบายสรุปได้ดังนี้

โดยหลักจะทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย ตามแนวนโยบายซึ่ง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบไว้ โดยเน้นผลงานที่เป็นเป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีการทำงาน เชิงรุก

กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะใกล้ชิดกับประชาชน และสังคมไทย จึงมี บทบาทสำคัญในฐานะเป็นผู้นำพา ที่แนะนำให้สังคมไทยเจริญก้าวหน้า เรื่องสำคัญประการหนึ่งคือ**การสร้างความสามัคคีกันของคนในชาติให้เกิดขึ้น** ทำอย่างไรจึงจะสามารถจูงใจให้คนในชาติมีความคิดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในเรื่องของการ รักษาดีหรือชาตินิยม ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ที่จะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน

โดยส่วนตัวผมอยากเห็นผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นบุคคลสำคัญที่สุดในจังหวัด ซึ่งในระยะเวลาอีกไม่กี่เดือน ของรัฐบาล ก็ขอให้มีส่วนในการทำงานเพื่อประชาชน

เรื่องต่อมาคือเรื่องของการ**ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด** ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลถูกโจมตีจากหลายฝ่ายว่า ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้น ประเด็นหนึ่งซึ่งต้องยอมรับคือเรื่องความขาดเอกภาพของหน่วยงาน เพราะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ก็ขอฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องเป็นเจ้าภาพในระดับจังหวัด ดำเนินการไม่ต้องรอคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) หรือหน่วยงานอื่นเป็นฝ่ายเริ่ม เพราะผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องรู้ข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดี และต้องแสดงออกให้สังคมเห็นว่าการดำเนินการประสบความสำเร็จ

**การประชาสัมพันธ์รณรงค์การออกมาเลือกตั้ง** นอกจากการออกมาใช้สิทธิใช้เสียงแล้ว ขอให้คิดด้วยว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้คนในระดับรากแก้วเลือกคนดี มีจิตสำนึกว่าการซื้อสิทธิขายเสียง การเลือกพวกที่ลดแลกแจกแถม มีแต่ข้อเสีย

**การคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ....** ขอให้ห่างไกลจาก ผู้มีอิทธิพล หัวคะแนน และต้องมีการพัฒนาความรู้ที่สูงขึ้น ตลอดจนจนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย

**การแก้ไขปัญหาความยากจน** เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนและถาวรควรจะต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านอาชีพของประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น

**การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ** สาธารณภัยต่างๆ เช่น ภาวะโลกร้อน น้ำท่วม จะต้องมีการเตรียมการรองรับ และที่กำลังเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนคือเรื่องพบว่ามีรอยร้าวของโลก ผ่านประเทศไทยหลายเส้น ซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวมีสูง ต้องมีการเตรียมการระวังทั้งในเรื่องของการให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องผังเมือง ตลอดจนจนการออกแบบโครงสร้างอาคาร เพื่อให้สามารถรองรับเหตุการณ์ได้

/ ฝากผู้ว่าราชการจังหวัด ....

ฝากผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ใช้ทหารเข้ามาทำงาน ในฐานะเครื่องมือหนึ่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ว่าจะ  
เป็นงานด้านความมั่นคง ยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากกองทัพมีความพร้อม  
ทั้งกำลังและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการทำงาน

\*\*\*\*\*